

# Quảng Bình: Miễn học phí cho tất cả các cấp học, nghị quyết đi vào lòng dân

03:31 05/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa thông qua nghị quyết về miễn học phí cho tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh này năm học 2023 - 2024.**

Theo đó, không thu học phí học kỳ I năm học 2023 - 2024 đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.



*Quảng Bình tiếp tục miễn học phí cho học sinh tất cả các cấp*

Riêng đối với trẻ em, học sinh, học viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển theo quyết định của cấp có thẩm quyền không thu học phí cả năm học 2023 - 2024.

Nghị quyết cũng quy định rõ mức thu học phí năm học 2023 - 2024 khu vực thành thị của mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông 300 nghìn đồng/trẻ, học sinh/tháng; khu vực nông thôn của mầm non, trung học cơ sở 100 nghìn đồng/trẻ, học sinh/tháng, trung học phổ thông 200 nghìn đồng/trẻ, học sinh/tháng; đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và trung học phổ thông 100 nghìn đồng/trẻ, học sinh/tháng.

Trong trường hợp học trực tuyến thì mức thu học phí bằng 80% mức học phí theo từng cấp học được quy định tại Nghị quyết. Khi nghị quyết này thông qua đã nhận được sự quan tâm của nhân dân và cử tri trên địa bàn tỉnh này.



*Chất lượng giáo dục, đào tạo ở Quảng Bình ngày càng được nâng cao*

Thầy Nguyễn Hữu Tâm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, cho biết: "Tôi rất đồng tình với việc tỉnh Quảng Bình miễn học



phí cho tất cả các cấp ở kỳ học này. Điều này phù hợp với tình hình xã hội hiện tại, người dân gặp vô vàn khó khăn trong kinh tế".

"Ủng hộ việc làm của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình khi đã miễn học phí cho kì học này. Chúng tôi sẽ phấn đấu góp phần xây dựng nền giáo dục tỉnh nhà đạt được chất lượng tốt nhất", bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết.

Ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình, cho biết: Tỉnh Quảng Bình đã rất nỗ lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ về học phí. Quy định này đã được các cơ quan tham mưu xây dựng kỹ lưỡng trên cơ sở tổng kết thực tiễn việc miễn học phí 2 năm học gần đây, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh và nguyện vọng của học sinh, phụ huynh, thể hiện sự chia sẻ, đồng hành của cấp ủy, chính quyền với người dân.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/quang-binh-mien-hoc-phi-cho-tat-ca-cac-cap-hoc-nghi-quiet-di-vao-long-dan>